

บรรณาธิกาารแถลึง

สวัสดีปีใหม่ 2547 ค่ะ ท่านสมาชิกวารสาร สพบ.ทุกท่าน วารสารฉบับที่ท่านถืออยู่ในมือนี้เป็นฉบับแรกของปี พ.ศ. 2547 บทความในฉบับนี้เป็นเรื่องทางสังคมศาสตร์ที่หลากหลายน่าสนใจ เริ่มจากเรื่องของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นอิสระที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทยในไม่ช้านี้ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ได้เสนอทางเลือกไว้เป็นสามแนวทาง อะไรบ้างเชิญผู้สนใจอ่านเองค่ะ เรื่องถัดมาเป็นเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแรงงานฝีมือต่างชาติให้แก่คนไทย โดย ดร.พลาพรรณ คำพรรณ ลองอ่านดูนะคะว่าระดับการถ่ายทอดและระดับความสามารถของคนไทยที่ได้รับการถ่ายทอดมาอยู่ในระดับใด และมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง เรื่องที่ 3 คือ การค้าและการขนส่งเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งผู้วิจัยหรือผู้เขียนบทความคือ ผศ.อาธิ ครูศากยวงศ์ ได้ศึกษาสภาพปัญหา ตลอดจนการเตรียมพร้อมของประเทศไทย โดยผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ประกอบธุรกิจ และข้าราชการ เรื่องที่ 4 ก็มาจากทางภาคใต้คือ ผศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ทำการศึกษาองค์การอาสาสมัครประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมในจังหวัดสงขลา โดยวิเคราะห์การกำเนิด การดำเนินงาน และกิจกรรมขององค์กรหลัก 3 แห่งในจังหวัดสงขลา เรื่องที่ 5 ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมไทย ชื่อเรื่อง อนาคตสังคมไทยและทิศทางที่ควรเป็น โดยคุณยมยุทธ ศักดิ์ชัยพานิชกุล เป็นบทความที่ผู้เขียนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสังคมเมืองและสังคมชนบท ตลอดจนระบบราชการ เพื่อให้เกิดสังคมที่ดีในอนาคต และคอลัมน์ประจำเช่นเคยคือ วิจารณ์และแนะนำหนังสือ ของคุณพรทิพย์ โรจนพิทยากร และคุณมณีนรัตน์ เกิดแสงขึ้น ตามด้วยปกิณกะ ชื่อเรื่องฟังแล้วรู้สึกตกใจ นั่นคือ การจัดการศึกษานานที่กำลังใกล้จะอัปปาง โดย ศ.ระพี สาคริก ที่ใช้ประสบการณ์ชีวิตเขียนบรรยายออกมาได้น่าสนใจ

ในปีใหม่นี้ เราจะมีฉบับพิเศษที่เป็นหัวข้อหลัก (Theme) เฉพาะเรื่องอีก 2 ฉบับ ซึ่งไม่ได้แจกให้สมาชิกผู้รับวารสารปกติ แต่ต้องสั่งซื้อต่างหาก ฉบับแรกที่คาดว่าจะออกในต้นปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “นวัตกรรมด้านการบริหาร การจัดการ และการพัฒนา” หากผู้ใดสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะคะในราคาฉบับละ 50 บาทเท่านั้น

ดิฉันและกองบรรณาธิการ ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่อีกครั้ง และขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย คัลบันดาลให้ท่านสมาชิกวารสาร และท่านผู้เขียนบทความทุกคน มีความสุขสมหวัง เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดปี 2547 นะคะ

บรรณาธิการ